

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๑/๑ ๙๖๖๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๑๙๘ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งสรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางชุสม รัตนดิษฐ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๒๕

www.phraelocal.go.th

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๑๕๕



ได้รับทราบส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 590
วันที่ 4 ส.ค. ๒๕๕๙
เวลา

กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายการประชุมมอบนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงมหาดไทย ขอส่งสรุปรายการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกลุษา ขณราช)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒ - ๔  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๓๐

สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค  
ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๑. ปัญหาหมอกควัน/ ไฟป่า	จังหวัดในภาคเหนือมีพื้นที่เป็นพื้นที่ป่า มีปัญหาเรื่องหมอกควัน - ไฟป่าอยู่ในขณะนี้ ได้รับทราบว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหามอกควัน ไฟป่า อย่างเข้มแข็งทำให้สถานการณ์ดีขึ้น จึงขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมกัน แก้ไขสถานการณ์หมอกควัน - ไฟป่า และขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่
๒. สถานการณ์ บ้านเมือง	สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้อยู่ในจุดที่ล่อแหลม เปรียบบาง จะต้องปฏิรูป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น (๑) ปัจจัยภายนอก - เศรษฐกิจโลกไม่ดี - เกิดการรวมตัวของประชาคม เช่น สหภาพยุโรป (EU) สมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean) (๒) ปัจจัยภายใน - การศึกษา วัฒนธรรม จริยธรรม ของคนอ่อนแอ - ความเหลื่อมล้ำของคนจนกับคนรวย - ระบบเศรษฐกิจไม่ดี ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันเสริมสร้าง สนับสนุนด้านการศึกษา จริยธรรม และ วัฒนธรรม ให้กับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๓. การบริหาร จัดการ ประเทศ	รัฐบาลจะใช้ระยะเวลา ๑ ปีเศษที่เหลือบริหารจัดการโดยใช้ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง แผนการปฏิรูป นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ และความต้องการของประชาชน ซึ่งได้จัดทำเสร็จแล้ว ส่วนการดำเนินงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง ดำเนินการผ่านจังหวัดโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) และการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น แต่ต้องสอดคล้องกับแผนฯ และนโยบายฯ ข้างต้น การทำงานของท้องถิ่นจะต้องมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และท้องถิ่นได้รับประโยชน์ งานในหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปจะมีการ ประเมินผลงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรื่องนี้ไว้แล้ว

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๔. นโยบายประชารัฐ	<p>“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”(People Centric) ให้ประชาชนเสนอความต้องการ ร่วมคิด ร่วมทำ กับภาครัฐ เป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย ให้ใช้พื้นฐานความต้องการของประชาชนที่มาจากข้างล่าง โดยรัฐบาลมีแนวทางใช้งบประมาณในส่วนนี้มากกว่าใช้งบประมาณตามภารกิจ (Function) ให้สะท้อนความต้องการของประชาชนให้มาก</p>
๕. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	<p>ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำปรัชญาพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการดำรงชีวิต เนื่องจากเป็นปรัชญาที่ดี คือทำอะไรต้องทำพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ถือว่าเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง</p>
๖ ความปรองดองของคนในชาติ	<p>ประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เราอยู่ร่วมกันมานานแล้ว แต่เรามีปัญหาเรื่อง “ความชอบไม่ตรงกัน” ซึ่งความชอบไม่ตรงกันนี้จะนำมาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความริ้วรานไม่ได้ ความริ้วรานเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ความริ้วรานเกิดขึ้นในประเทศไม่ได้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ทำให้เกิดความปรองดองกัน โดยการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไม่ให้แตกแยกกัน</li> <li>(๒) เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความริ้วราน</li> <li>(๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์</li> </ol>
๗. ยาเสพติด	<p>ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ยาเสพติดทำให้ประเทศชาติไม่มีความสามารถในการแข่งขัน ปัญหายาเสพติดที่สำคัญมี ๒ เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(๑) ความต้องการใช้ ความต้องการซื้อ (Demand) เกิดจากครอบครัว สังคม</li> <li>(๒) การปราบปราม (Supply) การตรวจจับ ต้องช่วยแจ้งเบาะแสเพื่อจับกุม</li> </ol> <p>ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ต้องดูแลทำให้ Demand ไม่มี หากพบเบาะแสแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปจับกุม Supply ต้องหายไป ขณะนี้ได้เสนอว่าหากมีผู้ที่พันโทษออกจากเรือนจำ หรือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองในคดียาเสพติดเข้าไปอยู่ในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกของท้องถิ่นและท้องถิ่นช่วยกันดูแลให้มีความเข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้</p>
๘. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบบจากราคายางพาราตกต่ำ	<p>รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปี ๒๕๕๔ โดยรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนโดยพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราได้ เช่น การก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา ลู่กรีฑา ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น</p>

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๙. ขยะมูลฝอย	<p>การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาสำคัญ ประเทศไทยประสบปัญหาในการจัดการขยะทั้งการจัดเก็บและทำลาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยก ขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การนำขยะชีวภาพไปจัดทำปุ๋ย การคัดแยกขยะ เพื่อการทำ Recycle</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบการแก้ไขปัญหามูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องการบริหาร จัดการขยะ</p>

ในท้ายที่สุด ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละ อดทน ท่วมเท และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และสร้างความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนให้เกิดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น